

Số: 25/TB-ĐA06

Tân Hồng, ngày 20 tháng 01 năm 2024

**TUYÊN TRUYỀN**  
**Đẩy mạnh thực hiện chi trả trợ cấp An sinh xã hội**  
**không dùng tiền mặt trên địa bàn xã Tân Hồng**

**Kính gửi:**

- Trường các ngành đoàn thể xã;
- Các ông (bà) Trưởng thôn dân cư;
- Cán bộ và nhân dân trong xã.

Ngày 25/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả An sinh xã hội không dùng tiền mặt. Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và tiếp tục được quán triệt trong kết luận cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ trong tháng 11/2023. Đây cũng là một trong những mô hình điểm theo Đề án 06/CP của Chính phủ được triển khai đồng bộ trên cả nước nói chung, địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương nói riêng đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân, trong đó có thể thấy rõ nhất những tiện ích sau:

- Tiện ích thứ nhất là về thời gian: Người dân thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp an sinh xã hội đảm bảo nhận trợ cấp đầy đủ, nhanh chóng, đúng số tiền theo danh sách chi trả do ngành Lao động, Thương binh - Xã hội cung cấp. Công tác tổ chức chi trả được thực hiện một cách khoa học và hợp lý, đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian của người nhận trợ cấp an sinh xã hội.

- Tiện ích thứ hai là về các phương thức thanh toán: Công tác chi trả ưu đãi an sinh xã hội được thực hiện bởi các đơn vị Nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo tính chuyên nghiệp, được quản lý thống nhất, bảo đảm an toàn các nguồn tiền chi trả do cơ quan Lao động, Thương binh - Xã Hội quản lý, công tác an toàn tiền mặt tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, chuyên nghiệp.

- Tiện ích thứ ba là đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh quyết toán, các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tránh tình trạng mất cắp, giảm chi phí in ấn và vận chuyển tiền mặt; sử dụng các phương thức thanh toán điện tử cũng giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý chi trả của nhà nước; khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần: “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Tiện ích thứ tư là nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán và thu nhập cá nhân, bảo đảm chi trả đúng đối tượng, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm kinh tế trên địa bàn. Nhằm tạo điều kiện, thúc đẩy việc chi trả an sinh xã hội

không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money, trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán, phí dịch vụ trung gian thanh toán đối với các khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản Mobile Money để nhận trợ cấp an sinh xã hội; Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện mở tài khoản thanh toán, Ví điện tử, tài khoản Mobile Money để nhận trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký nhận chi trả An sinh xã hội không dùng tiền mặt, người dân vui lòng liên hệ Ủy ban nhân dân, Công an xã để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Ngày 16/01/2024 tại Công an tỉnh Hải Dương, thừa ủy quyền của Đ/c Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đ/c Thượng tá Phạm Chí Hiếu - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì “Hội nghị thúc đẩy chi trả An sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh - Xã hội, các tổ chức Ngân hàng, BHXH, Chủ tịch UBND cấp huyện. Hiện nay huyện Bình Giang đang gấp rút triển khai công tác này. Lãnh đạo huyện khuyến khích và mong muốn người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng đợt cao điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, trong 02 ngày 20 và ngày 21/01/2024, tổ công tác đề án 06 xã và Công an xã sẽ tổ chức đến từng nhà người dân thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp an sinh xã hội trên địa bàn xã Tân Hồng để tuyên truyền thu nhận tài liệu phục vụ việc cấp tài khoản an sinh xã hội.

Tổ công tác đề án 06 đề nghị người dân thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp an sinh xã hội phô tô 01 bản CCCD (không phải công chứng) và kèm theo số điện thoại liên lạc để cung cấp cho tổ công tác phục vụ cấp tài khoản an sinh xã hội nhằm bảo đảm quyền lợi tri trả trợ cấp không dùng tiền mặt đạt kết quả.

Tổ công tác đề án 06 xã Tân Hồng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: ĐA 06 xã.

**TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 XÃ**  
**KHI TỜ TRƯỞNG**



**TRƯỞNG CÔNG AN XÃ**  
**Trung tá Đặng Quang Tam**